

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1995*/SGDDĐT-KTKĐCLGD

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2017

V/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ hướng
dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét
tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia

năm 2017

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có thí sinh đăng ký
dự thi THPT quốc gia năm 2017

Tại thời điểm ngày 07/7/2017 tất cả thí sinh đã biết điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 603/BGDĐT-GDDH ngày 02/3/2017 của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong kỳ thi.

1. Sau khi có kết quả thi mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 (một) lần trong khoảng thời gian từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ ngày 23/7/2017 và chỉ được sử dụng một trong 2 phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, in phiếu thay đổi ĐKXT số 1, ký và ghi rõ họ tên nộp tại đơn vị đăng ký dự thi. Đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra phiếu số 1 do thí sinh nộp trên chương trình phần mềm, in ra phiếu thay đổi ĐKXT số 2. Phiếu số 1 lưu tại đơn vị đăng ký dự thi. Phiếu số 2 nhà trường ký tên đóng dấu, photocopy 1 bản nộp về Sở GDĐT, bản chính giao lại cho thí sinh. Thí sinh thực hiện điều chỉnh theo phương thức trực tuyến không được tăng thêm số lượng nguyện vọng.

- Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Công thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh.

- Lưu ý:

+ Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

+ Thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT nhưng không vượt quá số lượng nguyện vọng đã đăng ký thì không phải nộp lệ phí, các trường hợp tăng thêm số nguyện vọng phải

nộp lệ phí theo quy định. Đơn vị nhận đăng ký thay đổi NVXT tổng hợp kinh phí nộp về Sở theo công văn số 980/SGDDĐT-KHTC ngày 12/4/2017.

2. Chuẩn bị phòng máy tính có kết nối Internet để thí sinh có thể điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến.

3. Cử cán bộ phụ trách tiếp nhận thí sinh đăng ký điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, nhập thông tin từ phiếu vào phần mềm, kiểm tra lại thông tin đã nhập, tập hợp kinh phí do tăng thêm nguyện vọng gửi về Sở GDĐT theo quy định.

4. Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Phiếu số 1 lưu tại đơn vị đăng ký dự thi (đăng ký thay đổi NVXT). Phiếu số 2, đơn vị nhận đăng ký thay đổi NVXT photocopy 1 bản gửi về Sở GDĐT trước 17 giờ 00 ngày 24/7/2017, bản chính giao lại cho thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai yêu cầu các đơn vị niêm yết văn bản số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 02/3/2017 của Bộ GDĐT và nội dung công văn này và tổ chức triển khai thực hiện. Các ý kiến có liên quan đơn vị liên lạc qua số điện thoại 3842.445 hoặc 3843.287 để được giải đáp./. *H*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD. *H*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trương Thị Kim Huệ